

## ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

เว็บไซต์นี้รวมถึงเว็บไซต์ย่อยใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าแรก (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยบริษัทของผู้ให้บริการทั่วโลก (Carrier Global Corporation) บริษัทย่อย บริษัทในเครือและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการ”) ผู้ให้บริการเสนอให้คุณและนิติบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เว็บไซต์นี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์ บริการและโอกาสของผู้ให้บริการทางออนไลน์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้อินเทอร์เน็ต คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หาก你不เห็นด้วย โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

### 1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด

โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ในที่นี้และกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมด ผู้ให้บริการให้สิทธิที่ไม่เป็นสิทธิที่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนได้และเป็นส่วนตัวได้อย่างจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงการใช้งานและการแสดงเว็บไซต์นี้และเนื้อหาและ/หรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโอกาสของผู้ให้บริการ การอนุญาตนี้ไม่ใช่การโอนไปซึ่งสิทธิในเว็บไซต์และเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้: (1) คุณต้องเก็บรักษาข้อความ สงวนลิขสิทธิ์และข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด และ (2) คุณไม่สามารถแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาในลักษณะใด ๆ หรือทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดำเนินการหรือแจกจ่ายหรือใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะใด ๆ เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษในที่นี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ

### 2 การสงวนสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า โลโก้และเครื่องหมายบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของผู้ให้บริการ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เครื่องหมายการค้า โลโก้และเครื่องหมายบริการทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถูกต้องคิดว่าเป็นการให้โดยปริยาย โดยปิดปากหรืออย่างอื่นใดซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้หรือเครื่องหมายบริการใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์และเนื้อหา

### 3 คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่น่าเสนอในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นซึ่งจัดทำบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก ที่ถูกต้องมากขึ้น ครบถ้วน

สมบูรณ์มากขึ้นหรือภายในเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น แม้ว่าผู้ให้บริการจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลและเอกสารบนเว็บไซต์นี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์แต่อย่างใด การเชื่อถือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลในอดีตบางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น

#### 4 การเปลี่ยนแปลง

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงจะไม่นย้อนกลับและเวอร์ชันล่าสุดของข้อกำหนดการใช้งานซึ่งจะอยู่บนเว็บไซต์นั้นจะควบคุมความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการกับคุณ ผู้ให้บริการจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ผ่านการแจ้งเตือนบริการที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขดังกล่าว คุณควรไปที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อทบทวนข้อกำหนดการใช้งานปัจจุบัน

#### 5 ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์

ในขณะที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้คุณไม่สามารถ:

- a) ใช้อุปกรณ์โปรแกรมอัลกอริทึมหรือวิธีการใด ๆ หรือกระบวนการแบบแมนนวลที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าเพื่อเข้าถึง ได้รับ คัดลอกหรือตรวจสอบส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะได้รับหรือพยายามที่จะได้รับเนื้อหา เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
- b) พยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ ของเว็บไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการหรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์ โดยการแฮ็ครหัสผ่าน “การขูด” หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
- c) ตรวจสอบ สแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
- d) ย้อนกลับ ค้นหา ติดตามหรือค้นหาข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าอื่น ๆ ของผู้ให้บริการรวมถึงบัญชีผู้ให้บริการใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ แหล่งที่มาของมันหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หรือข้อมูลที่มีให้หรือเสนอ โดยหรือผ่านทางเว็บไซต์ในทางใดก็ตามที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลของคุณตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดการโหลดขนาดใหญ่ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์

หรือระบบหรือเครือข่ายของผู้ให้บริการหรือระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือกับ  
ผู้ให้บริการ

- e) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือรูทีนใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่  
เหมาะสมของเว็บไซต์หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์หรือการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
- f) ปลอมแปลงหัวข้อเรื่องหรือจัดการกับตัวระบุตัวตนเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของข้อความหรือการส่งใด ๆ  
ที่คุณส่งถึงผู้ให้บริการในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์
- g) แสร้งว่าคุณเป็นหรือคุณเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นหรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
- h) ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานนี้  
หรือเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของผู้  
ให้บริการหรือผู้อื่น
- i) ใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการตลาด
- j) ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายหรือแทรกแซงหรือพยายาม  
ที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์หรือเพื่อขัดขวางระบบข้อมูลหรือข้อมูลส่วน  
บุคคลใด ๆ จากเว็บไซต์
- k) ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้  
งานเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ  
จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือกระทบกระเทือนสิทธิหรือการผ่อนปรนใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจจะได้รับตาม  
กฎหมายหรือโดยความยุติธรรม

## 6 การส่งข้อมูลของผู้ใช้งาน

คุณรับทราบว่ามีความรับผิดชอบต่อนเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอาจส่งผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงความถูกต้องตาม  
กฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความเป็นต้นฉบับและลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่สามารถ  
อัปโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้:

- a) เป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเท็จ น้อ โกง ที่เป็นการหมิ่นประมาท ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียง อนาคต  
คุณความ รุกรานความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง  
ปัญญา ละเมิด ผิดกฎหมายหรือซึ่งน่ารังเกียจ
- b) อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือก่อให้เกิดความ  
รับผิดชอบหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือ

c) อาจมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมากหรือ "สแปม" ในรูปแบบใด ๆ

หากคุณส่งเนื้อหาและเว้นแต่ที่เราระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัด ไม่เป็นสิทธิที่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ที่ไม่มีค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิตลอดกาลที่ซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้และสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อได้อย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ให้บริการในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข คัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างงานดัดแปลงจาก แจกจ่ายและแสดงเนื้อหาดังกล่าวไปทั่วโลกในสื่อใด ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าผู้ให้บริการมีอิสระที่จะใช้ความคิดแนวคิดหรือความรู้ใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่กระทำการในนามของคุณให้แก่ผู้ให้บริการ คุณให้สิทธิ์ผู้ให้บริการในการใช้ชื่อที่คุณส่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหากพวกเขาเลือก

คุณลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อาจมีอยู่ในเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและ/หรือใช้รหัสผ่าน คุณมีความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าแถลงใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นและการกระทำหรือการละเว้นที่เกิดขึ้นผ่านการใช้รหัสผ่านของคุณ หากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่จะเชื่อหรือตระหนักถึงความสูญหาย การโจรกรรมหรือการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที

#### 7 การเชื่อมโยงหลายมิติและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ลิงก์ของเว็บไซต์บางแห่งที่มีในเว็บไซค์นี้จะเปิดตัวเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจัดหาลิงก์ภายนอกเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณและการจัดหาลิงก์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับรองโดยผู้ให้บริการของเว็บไซต์นั้นหรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีหรือเสนอในนั้น ดังนั้น ผู้ให้บริการไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหา รวมถึงลิงก์ย่อยที่พบในเว็บไซค์เหล่านั้น

เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากฝ่ายใดก็ตามที่ลิงก์เว็บไซต์ของเรามีในเว็บไซค์นี้ คุณจะทำได้ทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามนั้น ในกรณีเหล่านี้คุณควรตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โพสต์โดยบุคคลที่สามดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนสั่งซื้อหรือซื้อ ยกเว้นขอบเขตที่ระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ ข้อตกลงที่ระบุโดยผู้ให้บริการในที่นี้จะบังคับใช้ในกรณีเหล่านี้ ผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงกับบริษัทที่แบ่งปันข้อมูลด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่สามารถและไม่ควมควมวิธีที่บุคคลเหล่านี้ใช้หรือรวบรวมข้อมูลหรือดำเนินธุรกิจของพวกเขา

#### 8 คำสงวนสิทธิ์ของการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

เท่าที่ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ผู้ให้บริการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันโดยแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมด รวมถึงการรับประกัน โดยนัยเรื่องการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์และความเหมาะสมสำหรับความมุ่งหมายโดยเฉพาะและการรับประกันว่าเนื้อหาบนเว็บไซค์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง

แม่นยำ มีประโยชน์ เชื่อถือได้หรือไม่เป็นการละเมิดเช่นเดียวกับการรับประกันโดยนัยจากการประพาดติน เป็นปกติหรือการประพาดตินทางการค้าปกติ และที่ว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นจะไม่ถูกขัดขวางหรือปราศจาก ข้อผิดพลาด ว่าเว็บไซต์จะปลอดภัย ว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานนั้นจะปลอดภัยไวรัส หรือที่ข้อมูลบนเว็บไซต์จะครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องหรือภายในเวลาที่เหมาะสม

หากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยดุลยพินิจของตนเอง คุณจะต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่มีผลจากการ ดาวน์โหลดของเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าว

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณยอมรับและตกลงว่า ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งหรือรับระหว่างการใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยและอาจถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณนั้นเป็นความเสี่ยงของตนเองและคุณใช้ เว็บไซต์นั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การยอมรับดังกล่าว คุณยอมรับและตกลงว่าในขอบเขตเต็มที่กฎหมายที่ บังคับใช้ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาหรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการเนื่อนั้นไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบุคคลภายนอกอย่างสมบูรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ไม่สามารถปฏิบัติการ ชำระหนี้ได้ ไวรัสมัลแวร์ การทุจริตของไฟล์ ความล้มเหลวในเส้นทางของการสื่อสาร เครือข่ายหรือ ระบบขัดข้อง การสูญเสียดังกล่าวของคุณ หรือการโจรกรรม การทำลาย การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต การ เปลี่ยนแปลงของ การสูญหายหรือการใช้ที่กหรือข้อมูลใด ๆ) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็น เยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าถึง ผ่านลิงก์ของเว็บไซต์นี้หรือจากการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ หรือไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องมาจากการ สื่อสารที่คุณส่งไปยังผู้ให้บริการหรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาในหรือได้รับผ่านเว็บไซต์ การนำออกหรือการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งให้หรือ โพสต์บนเว็บไซต์ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทางสัญญา การละเมิด หรือ ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ แม้ว่าผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาใด ๆ จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## 9 การชดใช้ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วงและผู้จัดหาอันเกิดจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ) โดยบุคคลที่สามต่อผู้ให้บริการ เนื่องจากหรือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาที่คุณให้ไว้และการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

หากคุณทำให้เกิดความขัดข้องทางเทคนิคของเว็บไซต์หรือระบบที่ส่งเว็บไซต์ถึงคุณหรือบุคคลอื่น ๆ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุนใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงค่าวิชาชีพทนายความที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายในศาลที่เกิดหรือเป็นผลมาจากการหยุดชะงักนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใดก็ตามที่คุณได้รับการชี้แจงโดยคุณและในกรณีเช่นนี้คุณตกลงที่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการในการป้องกันเรื่องดังกล่าว

#### 10 กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลและควบคุมโดยผู้ให้บริการในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ตั้งอื่นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากดินแดนที่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่ตั้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด กฎหมายของมลรัฐฟลอริดาจะบังคับใช้กับเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่มีผลต่อการขัดกันของหลักกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 25 มีนาคม 2563